



เมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (26 เมษายน) - 27 /Apr/ 2015

เมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (26 เมษายน) ผู้บัญชาการและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าพบท่าน อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดแห่งการปฏิวัติอิสลาม ซึ่งท่านผู้นำสูงสุด ถือว่า กองกำลังตำรวจเป็น “สัญลักษณ์แห่งอธิปไตยและความมั่นคง” ของสาธารณรัฐอิสลาม พร้อมกับย้ำถึง การรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล สังคม คุณธรรม จิตวิญญาณและสุขภาพจิตในสังคม เป็นภารกิจหลักที่สำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสิ่งที่จำเป็นในการสร้างความมั่นคง คือ “ความแข็งแกร่งและอำนาจของตำรวจ” แต่อำนาจและความแข็งแกร่งอันนี้จะต้องควบคู่กับความยุติธรรม ความเอื้ออาทรและความเมตตา

ก่อนที่ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามจะกล่าวปราศรัย

ท่านได้แสดงความยินดีเนื่องในวาระเข้าสู่เดือนรอฎบอันจำเรอ ซึ่งเดือนรอฎบและเดือนชะอบาน เป็นช่วงเวลาและโอกาสที่ทรงค่าที่สุดในการแสวงหาความใกล้ชิดกับคุณค่าและค่านิยมของพระผู้อภิบาล และการขัดเกลาตนเอง อีกทั้งยังเป็นปฐมบทในการสัมผัสสรรพคุณแห่งความจำเรอของเดือนรอมฎอน อันทรงเกียรติ พร้อมกับกำชับให้พี่น้องประชาชนใช้ประโยชน์จากความจำเรอจากเดือนเหล่านี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ชี้ถึงความสำคัญของการรังสรรค์และการสร้างความมั่นคง ซึ่ง เป็นภารกิจหลักของสำนักงานตำรวจอันเป็นการแสดงถึงการให้ความสำคัญของกรมตำรวจต่อภารกิจเหล่านี้ และกล่าวเสริมว่า การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย หากใช้เป็นเพียงแค่การพูด การเอ่ยปากและการโฆษณาแต่อย่างเดียว ทว่าจำต้องทำให้ประชาชนมีความรู้สึกสัมผัสถึงความมั่นคงและความปลอดภัยอย่างแท้จริง

ท่านผู้นำสูงสุด ได้ย้ำว่า ในด้านต่างๆของการรักษาความปลอดภัย ทั้งในการขนส่งทางถนน การรักษาความปลอดภัยในเมือง และชายแดน

ทางสำนักตำรวจแห่งชาติจะต้องไม่หยุดนิ่งและพอใจเพียงเท่านี้ ทว่า

การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยทางด้านจิตใจในสังคมก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่สำคัญ โดยกล่าวเสริมว่า การต่อสู้กับความไม่มั่นคงทางด้านจิตใจในสังคม อาทิเช่น

ความกังวลของครอบครัว ที่มีเด็กๆปรากฏตัวบนท้องถนนและสวนสาธารณะที่อาจเป็นไปได้ว่าพวกเขา จะถูกดึงเข้าไปเกี่ยวพันกับยาเสพติด หรืออาจจะกังวลว่าพวกเขาจะถูกดึงเข้าสู่สิ่งอบายมุขต่างๆ

ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันมีความสำคัญมากกว่าการต่อสู้กับความไม่มั่นคงด้านกายภาพด้วยซ้ำ

ที่จะต้องปราบปรามและเผชิญหน้ากับความไม่มั่นคงเหล่านี้อย่างจริงจัง



ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามถือว่า การโอ้อวดของวัยรุ่นบางคนที่หลงระเหิงในความร่ำรวยของตนเองที่ไ้ด้ใช้รถยนต์ราคาแพงบนท้องถนนซึ่งเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของความไม่มั่นคงทางจิตใจในสังคม ซึ่งท่านผู้นำสูงสุดได้กล่าวย่ำว่า สำนักงานตำรวจจะต้องมีโปรแกรมสำหรับด้านต่างๆในการรักษาความปลอดภัยและเผชิญหน้ากับพวกเขาอย่างเคร่งครัดและรัดกุม

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า สิ่งจำเป็นในการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชุมชนคือการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของตำรวจ และกล่าวเสริมว่ากองกำลังตำรวจเป็น “สัญลักษณ์แห่งอธิปไตยและความมั่นคง” ของสาธารณรัฐอิสลาม ด้วยเหตุนี้จะต้องมีอำนาจทว่าอำนาจเหล่านี้ทำให้เป็นการได้มาซึ่งการกดขี่ และไม่ยับยั้งการเคลื่อนไหวใดๆ พร้อมกับย่ำว่า เราไม่ได้สรรหาอำนาจตำรวจแบบหนึ่งฮอลีวูด แบบอเมริกาและตะวันตก เพราะอำนาจเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะไม่ก่อให้เกิดความมั่นคงและความปลอดภัยชุมชนและสังคมแล้ว มันกลับเพิ่มความไม่ปลอดภัยและความไม่สงบมากกว่าเดิม

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า การกระทำของตำรวจอเมริกาต่อคนผิวดำ เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการสำแดงอำนาจที่กดขี่ โดยกล่าวเสริมว่า ปัจจุบันประธานาธิบดีอเมริกา ก็เป็นชนผิวดำ แต่ขณะเดียวกันคนผิวดำก็ยังถูกกดขี่ ถูกเลือกปฏิบัติและถูกดูหมิ่นต่างๆนานา ซึ่งพฤติกรรมและการเลือกปฏิบัติดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดความไม่สงบเกิดขึ้นในสังคมอเมริกา

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ชี้ว่า อำนาจอันเป็นที่ยอมรับของระบอบอิสลาม คือความเด็ดขาดที่ควบคู่กับความยุติธรรม ความเอื้ออาทรและความเมตตา เหมือนดังชาติ(อาดัม)ของพระองค์ที่ทรงมีทั้งความเมตตา ความปรานี และขณะเดียวกันก็ยังเป็นเจ้าแห่งการลงโทษที่เจ็บปวด

ท่านผู้นำสูงสุด ถือว่า การเคารพกฎหมายทั้งสองฝ่ายทั้งในการเผชิญหน้ากับประชาชนและภายในสำนักงานตำรวจถือเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญยิ่ง และกล่าวเสริมว่า เนื่องจากขอบเขตความสัมพันธ์ระหว่างตำรวจกับประชาชนมีอย่างกว้างขวาง ดังนั้นการรักษาสุขภาพของกองกำลังในสำนักงานตำรวจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ในลักษณะที่ว่า กองกำลังสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เด็ดขาดและเด็ดเดี่ยว ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและชื่อเสียงให้กับสาธารณรัฐอิสลามให้เป็นที่ประจักษ์ชัดต่อหน้าประชาชน

ท่านผู้นำสูงสุด ได้กล่าวย่ำในความสำคัญของการพัฒนา การยกระดับในด้านหลักความเชื่อ



และคุณธรรม อีกทั้งการพึ่งพาอาศัยวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ในสำนักงานตำรวจ
พร้อมกับกำชับให้เจ้าหน้าที่ภาคส่วนต่างๆให้ความร่วมมือกับกองกำลังตำรวจอีกด้วย

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม

ยังได้กล่าวขอบคุณบรรดาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้เห็นเหนื่อยในการดูแลรักษาความปลอดภัย
และความเพียรพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่

ก่อนการปราศรัยของท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม นายพล อัสตารีย์

หัวหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

ได้กล่าวรายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมา